
เรื่องเสร็จที่ ๕๐๔/๒๕๒๖ 

 

เรื่อง 

ขอหารือขอ้กฎหมายเกีย่วกบัการเบิกค่าเช่าบา้นของขา้ราชการ 

   
 

 

ที่ นร. ๐๕๐๑/๑๔๒๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 ท่ำช้ำงวังหน้ำ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
  

๓๐ ธนัวำคม ๒๕๒๖ 
 

เร่ือง  ขอหำรือข้อกฎหมำยเกี่ยวกบักำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร 

 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ 

 

อ้ำงถึง  หนังสอืกระทรวงสำธำรณสขุ ด่วนมำก ที่ สข. ๐๒๐๘/๔/๓๕๐ 

 ลงวันที่ ๒๗ ธนัวำคม ๒๕๒๖ 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำระเบียบคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ว่ำด้วยกำรรับปรึกษำให้ควำมเหน็ 

  ทำงกฎหมำยของกรรมกำรร่ำงกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงสำธำรณสุขขอหำรือข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเบิก
ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรกรณีนำยแพทย์บูรพำ  จันทสูตร และนำยทองค ำ  สุวรรณจิตต์ ซึ่ ง
กระทรวงสำธำรณสุขเห็นว่ำบุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่ำเช่ำ
บ้ำนตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยระเบียบค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ และ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยไม่
ต้องห้ำมตำมมำตรำ ๕ (๑) – (๔) และ (๖) และข้ำรำชกำรทั้งสองควรมีสิทธิไดรับค่ำเช่ำบ้ำนได้ 
ควรถือเป็นข้อยกเว้นของมำตรำ ๕ (๕) นั้น ถูกต้องหรือไม่ เพียงใด 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำขอเรียนว่ำ ปัญหำดังกล่ำวเป็นเร่ืองเกี่ยวกับ
พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยระเบียบค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๘๓ และตำมข้อ ๔ แห่งระเบียบ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ว่ำด้วยกำรรับปรึกษำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยของกรรมกำรร่ำง
กฎหมำย พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่ส่งมำพร้อมนี้ ) ได้ก ำหนดว่ำ “เร่ืองที่กรรมกำรร่ำงกฎหมำยจะพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นจะต้องเป็นเร่ืองที่ได้มีกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงส่วนรำชกำรกำรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
หรือรักษำกำรตำมกฎหมำยแล้ว” ซึ่ งในกรณีนี้ กระทรวงสำธำรณสุขยังมิได้หำรือไปยัง
กระทรวงกำรคลังผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยก่อน 
 



 ๒ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และหำกได้สอบถำมแล้ว แต่กระทรวงสำธำรณสุขยัง
ข้องใจในปัญหำดังกล่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำยินดีที่จะด ำเนินกำรให้ควำมเหน็ต่อไป 
 

 

ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง 
 

 

(นำยอมร  จันทรสมบูรณ์) 
เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙ 
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เรื่อง

ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ที่ นร. ๐๕๐๑/๑๕๒๓                                     สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๓๐ ธิ๊นวาคม ๒๕๒๒๐
เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สข. ๐๒๐๕/๕/๓๕๐
ลงวันที ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

สิงที่ส่งมาด้วย สําเนาระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็น
ทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎ
             หมาย พ.ศ. ๒๕๒๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงสาธารณสุขขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเบิก
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการกรณีนายแพทย์บูรพา จันทสูตร และนายทองคํา สุวรรณจิตต์ ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าบุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าเช่า
บ้านตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑ โดยไม่
ต้องห้ามตามมาตรา ๕ (๑) - (๕) และ (o) และข้าราชการทั้งสองควรมีสิทธิไดรับค่าเช่าบ้านได
             ้
ควรถือเป็นข้อยกเว้นของมาตรา ๕ (๕) นั้น ถูกต้องหรือไม่ เพียงใด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามข้อ ๕ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการร่าง
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒๒ (ที่ส่งมาพร้อมนี้) ได้กําหนดว่า “เรื่องที่กรรมการร่างกฎหมายจะพิจารณา
ให้ความเห็นจะต้องเป็นเรื่องที่ได้มีการปรึกษาหารือระหว่างส่วนราชการการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
หรือรักษาการตามกฎหมายแล้ว” ซึ่งใ
             นกรณีนี้กระทรวงสาธารณสุขยังมิได้หารือไปยัง

กระทรวงการคลังผู้รักษาการตามกฎหมายก่อน
             [END PAGE 1]
             ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากได้สอบถามแล้ว แต่กระทรวงสาธารณสุขยัง
ข้องใจในปัญหาดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายินดีที่จะดําเนินการให้ความเห็นต่อไป

ขอแสดงความนับยืออย่างสูง

(นายอมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานเลขานุการกรม
โทร. ๒๒๒๐๒๐๒๐-๕
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